



CÂU HỎI THƯỜNG GẶP FAQs VỀ VIỆC ĐÓNG CỬA THƯ VIỆN MAIN

- **Tại sao phải đóng cửa Thư viện Main?**

Bắt đầu từ ngày 20 Tháng Sáu, 2024, Thư viện Main sẽ được xây dựng và nâng cấp toàn diện nhằm thay đổi để bảo tồn và nâng cao cơ sở vật chất cũng như dịch vụ thư viện cho toàn bộ cộng đồng. Trong thời gian này, Thư viện Main sẽ được thiết kế lại với khu vực học tập tương tác mới dành cho trẻ em, cấu trúc xây dựng hiện đại, phục hồi hoàn toàn mặt tiền bằng đá cẩm thạch Ý và quay trở lại ý định và cách bố trí thiết kế ban đầu của tòa nhà. Dự án trùng tu này sẽ thổi sức sống mới vào Thư viện Main, bảo tồn nét đẹp giữa thế kỷ của tòa nhà đồng thời giới thiệu các tiện nghi hiện đại và cải thiện khả năng tiếp cận.



- **Thư viện Main sẽ đóng cửa trong bao lâu?**

Thư viện này dự kiến sẽ mở cửa trở lại cho công chúng vào mùa xuân năm 2026. Khi bắt đầu xây dựng, cộng đồng sẽ được mời tham dự lễ khởi công sắp tới và lễ khai trương rất đặc sắc. Hãy truy cập trang web của chúng tôi để cập nhật thông tin về dự án này.

- **Có địa điểm nào khác để tôi có thể tiếp cận các dịch vụ thư viện không?**

Bắt đầu từ ngày 24 Tháng Sáu, 2024, Thư viện Chi nhánh Newhope sẽ tăng thêm tám giờ làm việc mỗi tuần. Các chương trình và Dịch vụ Thư viện cũng sẽ có sẵn tại nhiều trung tâm cộng đồng khác nhau trong toàn thành phố Santa Ana bao gồm các Trung tâm Cộng đồng Jerome, Roosevelt, Garfield và El Salvador. Ngoài ra, Thư viện Di động, Knowledge Mobile, sẽ có mặt tại nhiều điểm dừng khác nhau trong cộng đồng, cung cấp sách, nguồn hỗ trợ, chương trình và dịch vụ. Một chi nhánh thư viện mới bên trong Trung tâm Cộng đồng Delhi cũng dự kiến sẽ mở cửa vào đầu năm 2025 và một Thư viện Công cộng Ngoài trời được cải tiến ở Công viên Jerome dự kiến sẽ được mở vào Mùa Xuân năm 2025.

- **Tôi có thể trả và nhận tài liệu thư viện trong thời gian đóng cửa hay không?**

Thư viện Main sẽ nhận trả sách cho đến ngày 1 Tháng Tám. Thư viện Newhope sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ lưu giữ, nhận sách, trả sách và cung cấp đầy đủ các chương trình và dịch vụ cho cộng đồng. Bắt đầu từ ngày 1 Tháng Bảy, hội viên thư viện cũng có thể trả và nhận tài liệu thư viện tại nhiều trung tâm cộng đồng khác nhau trong toàn thành phố Santa Ana, bao gồm Trung tâm Cộng đồng Jerome, Roosevelt, Garfield và El Salvador. Nhân viên của Knowledge Mobile cũng có thể giữ sách cho hội viên, nhưng do hạn chế về không gian nên việc giữ sách và tài liệu thư viện không thể được cung cấp ở các điểm dừng của xe thư viện di động.

- **Tôi có thể truy cập vào máy tính công cộng và in ấn ở đâu?**

Ngoài Thư viện Newhope, bắt đầu từ ngày 1 Tháng bảy, máy tính và máy in công cộng sẽ có sẵn tại nhiều trung tâm cộng đồng khác nhau bao gồm Trung tâm Cộng đồng Jerome, Roosevelt và Garfield.

- **Tôi có bị phạt nếu trả sách trễ trong thời gian đóng cửa không?**

Không. Thư viện Công cộng Santa Ana đã không áp dụng phí phạt kể từ năm 2021. Hội viên vẫn có trách nhiệm trả lại tất cả các tài liệu họ mượn để tránh bị tính phí đối với sách, tài liệu và đồ vật bị mất hay thất lạc.

- **Tôi có thể truy cập các thông tin trực tuyến và sách điện tử khi Thư viện Main đóng cửa không?**

Có. Thư viện điện tử eLibrary sẽ tiếp tục cung cấp nguồn hỗ trợ qua mạng điện tử là eResources, bao gồm sách điện tử eBooks, sách ghi âm, và video.



- **Thư viện có cung cấp các chương trình và sự kiện trong thời gian đóng cửa không?**

Có. Các chương trình trực tiếp và trực tuyến sẽ được cung cấp miễn phí cho cộng đồng. Chương trình trực tiếp sẽ được tổ chức tại Thư viện Newhope và các địa điểm khác, bao gồm Công viên Jerome, Trung tâm Cộng đồng El Salvador, Trung tâm Cộng đồng Garfield, Trung tâm Roosevelt-Walker, các điểm dừng của Knowledge Mobile. Sau khi mở cửa cho công chúng, Thư viện ngoài trời tại Công viên Jerome và Thư viện Delhi cũng sẽ tổ chức các chương trình và sự kiện. Hãy xem lịch trình trên mạng của chúng tôi để biết thông tin về bất kỳ chương trình trực tuyến nào sắp tới.

- **Việc đóng cửa có ảnh hưởng đến khả năng truy cập tài liệu nghiên cứu lịch sử của tôi không?**

Hội viên của thư viện sẽ tiếp tục có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu và tài liệu nghiên cứu trực tuyến. Phòng Lịch sử Santa Ana sẽ vẫn đóng cửa trong thời gian xây dựng nhưng chương trình đặc biệt sẽ được tiến hành định kỳ. Vui lòng gọi (714) 647-5280 để biết thêm thông tin.

- **Tôi có thể làm thẻ thư viện hoặc gia hạn thẻ hiện có trong thời gian đóng cửa hay không?**

Có. Quý vị có thể làm thẻ thư viện tại chi nhánh Thư viện Newhope, bất kỳ điểm dừng nào của Knowledge Mobile, cùng với Trung tâm Cộng đồng El Salvador, Trung tâm Cộng đồng Garfield, Trung tâm Jerome và Trung tâm Roosevelt-Walk. Xem trang web của chúng tôi để biết địa điểm thư viện và giờ phục vụ. Thẻ thư viện được cung cấp miễn phí cho tất cả cư dân California. Quý vị có thể yêu cầu thẻ trực tuyến tạm thời thông qua trang ghi danh mượn sách trực tuyến của chúng tôi.

- **Thư viện có bán đồ không cần dùng khi Thư viện đóng cửa để xây dựng không?**

Đồ nội thất Thư viện không cần dùng trong tình trạng tốt và có thể sử dụng được sẽ có sẵn để mua trực tuyến tại <https://www.govdeals.com/santaana> từ 1 đến 10 Tháng Bảy, 2024.

- **Việc xây dựng Thư viện Main sẽ có tác động như thế nào đến việc tiếp cận sách và tài liệu?**

Trong thời gian đóng cửa và xây dựng lại Thư viện Main, việc truy cập vào các bộ sưu tập của Thư viện sẽ bị hạn chế. Vui lòng đến Thư viện Newhope, Knowledge Mobile hoặc trực tuyến tại Thư viện điện tử eLibrary để truy cập vào các bộ sưu tập của Thư viện bao gồm sách, eResources và tất cả các tài liệu khác

- **Làm thế nào để tôi có thể liên lạc với nhân viên thư viện trong thời gian đóng cửa?**

Vui lòng gọi Thư viện Newhope ở số 714-647-6992 hoặc dùng mẫu liên lạc trực tuyến của chúng tôi.

Xem thêm thông tin trực tuyến:



Xem giờ làm việc mới & các địa điểm



Tìm hiểu về các dự án Thiết kế Lại SAPL sắp tới



Xem lịch trình sự kiện của chúng tôi



Xem Lịch trình Know-Mo



eLibrary (nguồn thông tin trực tuyến)



Làm thẻ thư viện trực tuyến



Ghi danh nhận bản tin của chúng tôi